

Hướng dẫn chăm bón nhãn, vải thời kỳ sau thu quả

Năm nay rất được mùa quả vải nên cần tăng lực chăm sóc vải sớm, trong khi đó các cây nhãn ra quả không đều, thậm chí nhiều cây không ra quả nên việc chăm sóc nhãn năm nay phải cụ thể đến từng cây.

Những cây nhãn, vải không ra hoa: Những cây nhãn, vải năm nay không ra hoa nếu năm nay không chăm sóc tốt năm sau chắc chắn sẽ kém thu hoạch. Để chuẩn bị đón mùa quả năm tới, với những cây không ra quả năm nay, vào khoảng tháng 6, 7, tương ứng với thời gian thu quả hàng năm, vẫn tiến hành đốn tỉa, làm cỏ như mọi năm.

Đồng thời, bón sâu bằng 3-4 kg phân hữu cơ ủ mục và 3-5kg phân lân nung chảy Văn Điển, nhằm cung cấp chất lân và các chất dinh dưỡng trung, vi lượng, phân để chuẩn bị và tích lũy dinh dưỡng cho vụ sau, phân bù đắp phần dinh dưỡng cho quá trình sinh trưởng thân lá quá mạnh vừa qua.

Những cây vải, cây nhãn đang cho quả: Ngay sau khi thu quả cần bắt tay ngay vào việc làm cỏ cho cây: Cắt tỉa cành tăm tơ, sâu bệnh, cành vượt, cành gằm tán... đồng thời bón phân cho cây, cuốc rạch xung quanh tán cây rồi bón phân.

Lượng phân bón cho mỗi gốc khoảng 5 - 10kg phân hữu cơ ủ mục, 5-7kg phân lân nung chảy Văn Điển và 3-5kg phân đa yếu tố NPK Văn Điển (5:10:3, 10:7:3...). Trộn đều phân với đất, rải xuống rạch và vun kín 2/3 rãnh, tủ cỏ, rác giữ ẩm gốc cây. Nếu đất quá khô cần tưới đủ ẩm cho rễ phát triển.

Căn cứ vào thời điểm thu hoạch và sức khỏe của cây mà cần tác động vào lứa lộc hè hoặc lộc thu. Những cây thu quả sớm vào tháng 6,7, sau khi làm cỏ và bón phân sẽ cho lứa lộc hè.

Bón thúc cho lộc thu: Lộc thu được hình thành trên nách lá của lộc hè (đối với những cây thu hoạch sớm) hoặc mọc từ nách lá cành quả với những cây thu muộn. Đây là cành quả của vụ nhãn, vải năm sau, do vậy cần hết sức lưu ý bón phân điều chỉnh sao cho lộc thu được ra kết thúc trước tháng 11 hàng năm.

Bón phân thúc lộc thu vào tháng 9,10 sau khi lộc hè đã thành thực (thành lá bánh tẻ), bón 2-3kg phân đa yếu tố NPK Văn Điển 10:7:3 kết hợp đốn, tỉa bỏ cành vượt (cành vượt) trong tán.

Lưu ý, chỉ nên bón cho lộc thu đối với những cây dưới 15 năm tuổi, có biểu hiện thiếu phân, sinh trưởng kém (biểu hiện lá có màu xanh vàng) hoặc cây thu quả muộn

vào tháng 8, tháng 9. Tùy tình hình sinh trưởng của cây và sản lượng quả đã thu hoạch mà bón phân lượng nhiều ít. Nếu trời khô hạn, phải kết hợp tưới nước giúp cây nhanh hồi phục và sớm phát triển lứa lộc thu.

Khi lộc thu ra đều, cần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo cho lứa lộc ra đều và nhiều, lộc non sinh trưởng khỏe, đủ sức làm cành nuôi quả năm tới. Thường trên 1 cành quả cũ ra khá nhiều chồi cành mới. Khi các cành non đã đủ lá, nên bấm tỉa bớt những chồi tăm tợ, cành yếu, chỉ để lại những chồi mập, khỏe giữ làm cành mẹ vụ sau.

Trong những tháng mùa đông không được tưới nước, bón phân, tạo mọi điều kiện cho cây “cần cỗi”, kìm hãm sự hình thành và phát triển lứa lộc đông. Bằng cách bón phân lân nung chảy Văn Điển và phân đa yếu tố NPK Văn Điển ngay sau thu quả để tạo được nhiều cành mùa thu sung sức, kết hợp kìm hãm lứa lộc đông, sang xuân khi tiết trời ấm và ẩm, cây nhả, vải bắt đầu nảy lộc xuân.

Chỉ tiến hành bón phân thúc đốn hoa cho nhả, vải khi thấy nhú mầm hoa ở nách lá đầu cành, lượng bón khoảng 3-5kg phân đa yếu tố NPK Văn Điển 10:7:3 hoặc 10:10:3, vùi lấp kín phân, sau đó tưới ẩm để kích thích ra nụ, ra hoa.

Phân lân nung chảy và các sản phẩm phân đa yếu tố NPK chuyên dùng Văn Điển đã đồng thời cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây nhả, vải, giúp cây sinh trưởng khỏe, chống chịu tốt với ngoại cảnh bất thuận, đặc biệt trong giai đoạn nghỉ đông, cây vải cân đối sinh trưởng với phát triển, tạo ra những mùa quả bội thu.